

บาท/ดอลลาร์เข้าอ่อนค่า หลังการแก้ปัญหาหนี้สเปนยังไม่แน่นอน

*บาท/ดอลลาร์เข้าอ่อนค่าลงจากเมื่อวาน โดยเป็นไปตามสกุลเงินภูมิภาคที่มีแรงขายทำกำไรออกมา หลังจากการแก้ไขปัญหาหนี้ยุโรป ยังไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ

*ยูโรปรับลงเล็กน้อยในช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังสเปนได้ดับความหวังที่ว่า จะขอความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศ ในเร็ววัน ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลง จากแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก หลังจากธนาคารกลางออสเตรเลีย ลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อวานนี้

*นายกรัฐมนตรีมาเรียโน ราจอย ของสเปน กล่าวเมื่อวานนี้ว่า การขอรับความช่วยเหลือจากยุโรป จะไม่เกิดขึ้นในเร็ววัน

*ขณะที่ตลาดกำลังรอการทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือของสเปน โดยมูตีสอินเวสเตอร์ เซอร์วิส ซึ่งเปิดเผยวานนี้ว่า มูตีสจะประกาศผลการทบทวนในเดือนนี้ โดยสเปนจะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง จากอันดับที่นำลงทุน ถ้าหากมูตีสตัดสินใจลดอันดับความน่าเชื่อถือของสเปน

*นักลงทุนขายดอลลาร์ออสเตรเลีย หลังจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (อาร์บีเอ) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% สู่ระดับ 3.25% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี และเปิดโอกาสที่จะมีการลดดอกเบี้ยลงอีก หลังแนวโน้มเศรษฐกิจของออสเตรเลียยังคงมีตม่น

*นักลงทุนจะรอดูข้อมูลภาคบริการของประเทศชั้นนำในยุโรป ซึ่งถ้ามีสัญญาณการชะลอตัวลงอีก อาจเพิ่มแรงกดดันให้ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันพรุ่งนี้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.736 บาท

*09.32 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.70/73 จาก 30.65/68 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.71/75 จาก 30.65/67 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 78.12/16 จาก 78.17 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2906/07 จาก 1.2918 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เมื่อวานข่าวจากยุโรปออกมาไม่ค่อยดี เลยมีแรง **take profit**(ขายทำกำไร เงินบาท) ออกมา แต่เทรนด์ใหญ่ๆ แล้ว บาทยังน่าจะแข็งได้อยู่" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ข่าวความไม่แน่นอนในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินของ สเปน ส่งผลให้มีแรงขายทำกำไรสกุลเงินและสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ ออกมา หลังจากที่ปรับตัว ขึ้นไปได้เมื่อวานนี้ โดยในระยะสั้น คาดว่า เงินบาทจะยังอิงไปกับสกุลเงินในภูมิภาค ซึ่ง เคลื่อนไหวไปตามข่าวที่มากกระทบรายวัน

ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ **30.80** ส่วนแนวต้านอยู่ที่ **30.70** และถัดไปที่ **30.65**

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้